

ที่ อว ๐๖๒๔.๒/ว ๘๙๑



คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถนนจระ อำเภอมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธการราษฎร์วิทยาคาร)

ตามที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อกว่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕ โรงเรียน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ จึงขอเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมการในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในระบบออนไลน์ <http://meet.google.com/sgc-ntfb-mgg>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว คณะครุศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์)

คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์
อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ (โทร ๐๙ ๖๑๙๕ ๔๒๙๑)
โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑ ต่อ ๑๐๐๑, ๑๐๐๒
โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๒๘๕๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ed-bru@hotmail.com



กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

เวลา	การดำเนินการ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	- ผู้เข้าประชุมลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ google form
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.	- พิธีเปิดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย อาจารย์ ดร.พชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๐๙.๑๐-๑๐.๓๐ น.	- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. สร้างความเข้าใจและประชุมเพื่อเตรียมรูปแบบการดำเนินโครงการ ๒. ชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงานตามปฏิทินโครงการฯ โดย อาจารย์ณฤมล จิตต์หาญ คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการโครงการ
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น.	แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดย วิทยากรสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) โดย วิทยากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรที่ ๓ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดย วิทยากรสาขาวิชาภาษาไทย
๑๑.๓๐ -๑๒.๐๐ น.	- สะท้อนภาพการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษابุรีรัมย์ หรือ ผู้แทนโรงเรียน

หมายเหตุ **** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม